
 

• -สำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
             สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี ๒๕๖5 

             วันที่  14 พฤศจิกายน  ๒๕๖5  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
               ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ประธานสภาฯ 09.3๐ น. ประสิทธิ์ กุลวงษ์ 
๒ นายทองพูล  โสภาล ี รองประธานสภาฯ 09.3๐ น. ทองพูล  โสภาล ี
3 จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน เลขานุการสภาฯ 09.30 น. จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน 

๔ นายสุริยนต์  สุดแท้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 09.3๐ น. สุริยนต์  สุดแท ้
๕ นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 09.30 น. ปรุฬห์ เชื้อแก้ว 
6 นายสวัสดิ์ ทิทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 09.3๐ น. สวัสดิ์ ทิทา 
7 นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 09.3๐ น. สายทอง ธาตุดี 
8 นายไพรบุญ  อัคคะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 09.30 น. ไพรบุญ อัคคะ 
9 นายคมสันต์  สุดงาม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 09.3๐ น. คมสันต์  สุดงาม 

10 นางสาวอินทิรา  บุญรอดราชกิจ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 09.3๐ น. อินทิรา บุญรอดราชกิจ 
 
ผู้มาประชุม  จำนวน  10 คน  
ผู้ไม่มาประชุม  จำนวน   -   คน  (ขาด  -  คน / ลา  -  คน) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 09.3๐ น. ภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย 
๒ นายทองใบ  กุลวงษ์ รองนายก อบต. 09.3๐ น. ทองใบ  กุลวงษ์ 
๓ นายสนิท  ทิทา รองนายก อบต. 09.30 น. สนิท  ทิทา 
๔ นายบุญจันทร์  ทีทา เลขานุการนายก อบต. 09.3๐ น. บุญจันทร์  ทีทา 
5 นางลัดดาวัลย์  ขำศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ 09.3๐ น. ลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข 
6 นายปริญญา พาละเอ็น ผู้อำนวยการกองช่าง 09.3๐ น. ปริญญา พาละเอ็น 
7 นางสาวศรีสมร  บุรี ผู้อำนวยการกองคลัง 09.30 น. ศรีสมร บุรี 
8 นางพิจิตรา  มูลวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด 09.3๐ น. พิจิตรา มูลวงษ์ 
9 นางสาวชมภู่  เขตคาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 09.3๐ น. ชมภู่ เขตคาม 

10 นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 09.3๐ น. เนตรา กลอนโพธิ์ 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เวลา ลายมือชื่อ 

11 นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 09.30 น. รุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง 
12 นางกรรณิกา สุวรรณหาร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 09.3๐ น. กรรณิกา สุวรรณหาร 
13 นายพจนารถ ราชมุณีสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน 09.30 น. พจนารถ ราชมุณีสุข 
14 นางเสาวคล แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 09.3๐ น. เสาวคล แฝงพงศ์ 
15 นางสาวพัชรียา เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 09.3๐ น. พัชรียา เพียยุระ 
16 นางสาวอัมพวัน สันเพาะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 09.3๐ น. อัมพวัน สันเพาะ 
17 นางสาววิภาพรณ์ กาพล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 09.30 น. วิภาพรณ์ กาพล 
18 นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 09.30 น. ศิริรัตน์ ปัตตะเน 
19 นางสิริกานต์  มาลี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 09.30 น. สิริกานต์ มาลี 
20 นายวรวุฒิ เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 09.3๐ น. วรวุฒิ เค้าแก้ว 
21 นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 09.3๐ น. อรฤดี สุนาโท 
22 นางสาวกฤชอร  พิมพ์จ่อง นิติกรปฏิบัติการ 09.3๐ น. กฤชอร  พิมพ์จ่อง 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

   เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายประสิทธิ์ กุลวงษ์  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนไหว้พระและ
ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์    กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖5  
ประธานสภาฯ    ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  ๒๕๖5 พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร  
                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม  
                             ที่เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายประสิทธิ์ กุลวงษ์ ๑.๑ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  
ประธานสภาฯ         ในการเข้าร่วมงานรัฐพิธี ถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
   ที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ 
  ๑.2 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในการเข้า

ร่วมถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 
ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ 
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 1.3 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือในการเข้า
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกุฎิหลังใหม่ ทอดถวาย ณ วัด
สว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ามรรควัน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 

ที่ประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ตามท่ีงานกิจการสภาได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1  
ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารายละเอียดตามระเบียบ 

วาระการประชุมแล้วนั้น หากมีข้อทักท้วงรายละเอียดในระเบียบวาระใด ขอเชิญเสนอเพ่ือ
ดำเนินการแก้ไข หากไม่มีข้อทักท้วงใด จักได้ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบและฝ่ายสภาฯ ไม่มีข้อทักท้วงแก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ขอมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ด้วยการ
ยกมือ 

 
มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 อย่าง

เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

 -ไม่มี- 
     
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

    5.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์     ได้เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องนำเสนอต่อสภาในระเบียบวาระท่ี 5.1  
ประธานสภาฯ   
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นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย ขอนำเรียนต่อสภาฯ ในส่วนของรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 
นายก อบต.แคนเหนือ พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการ 
   เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้สรุปจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อแจกให้กับท่าน
   สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
   รับทราบ 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์    เชิญเจ้าหน้าที่เสนอชี้แจงรายละเอียดในส่วนของรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
ประธานสภาฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาให้ 
   รับทราบ 

นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์ ได้เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิก อบต.และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอนำ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  เรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ในส่วนของรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถ ิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมี
หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ ให้ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งได้
จัดทำเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบ จำนวน 4 ส่วน ดังนี้  

    ส่วนที ่  1 บทนำ  ประกอบด้วย 1.ความสำคัญของการต ิดตามและประเม ินผล                 
2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     
4.การรายงานผล 5.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 6.ประโยชน์ของการติดตามและ
ประเมินผล 

    ส่วนที ่ 2 การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกอบด้วย           
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หน้า 8 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 2.แนวทางการติดตามและประเมินผล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 
7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหา

ความยากจน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาเศรษฐกิจช ุมชน การค้าและการลงทุน ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  6 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

    ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
    1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สรุปคะแนนประเมินผล

ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.ผลการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 5.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล   

    ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นในอนาคต 
     ภาคผนวก 
      -คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ที่ 220/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2565 

     -แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
     แบบที่ 3/1 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมด 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระดับ
คะแนนความพึงพอใจให้กรอก ซึ่งเป็นแบบที่เราต้องดำเนินการสำรวจความพึงพอใจว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร   
โดยจะขอนำเรียนในส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
        1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
                    องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 
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                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 
                      ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
          1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
          ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผล
เป็นดังนี้ 
           1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 
คะแนน 
            2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 
ได้ 10 คะแนน 
            3) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน 
            4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
            5) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
            6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
             7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน 
             8) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 
             9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็มได้ 4.5 คะแนน  
             จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ให้คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66 
         1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ 
          ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยผลจากการนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 211 โครงการ/จำนวนเงิน 
48,441,882 บาท โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวน  101 โครงการ/จำนวน 23,641,636 บาท การดำเนินการจริง  
จำนวน 73 โครงการ/  จำนวนเงิน 21,420,877.58 บาท การใช้จ่ายเงินสะสม และ
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ/จำนวนเงิน 14,155,000 บาท 
ดังแสดงรายการตามตารางนี้  
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ลำดับที่ ยุทธศาสตร์ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 64 16,911,924.00 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 61 21,174,958.00 
3. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 14 525,000 
4. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 15 1,730,000 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน 7 435,000 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
27 2,240,000 

7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 23 5,280,000 
 รวม 211 49,465,734 

 
1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ที่ปรากฎ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 
211 โครงการ/จำนวนเงิน 48,441,882 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุป
รายละเอียดได้ตามตารางนี้  
 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 3,005,045.00 
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 39 17,903,680.00 
3. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 5 88,000.00 
4. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 10 584,000.00 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน 1 5,000.00 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
7 748,000.00 

7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 18 1,307,311.00 
 รวม 101 23,641,636.00 

 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 
101 โครงการ งบประมาณ 23,641,636 บาท 
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1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 73  โครงการ
จำนวนเงิน 21,420,877.58 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

21 3,005,045.00 21 2,977,044.95 21 2,977,044.95 

2.การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

39 17,903,680.00 26 16,161,912.58 26 16,161,912.58 

3.การพัฒนาด้านการแกไ้ข
ปัญหาความยาก 

5 88,000.00 3 53,000.00 3 53,000.00 

4.การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

10 584,000.00 7 435,570.65 7 435,570.65 

5.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนการค้า และการลงทุน 

1 5,000.00     

6.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

7 748,000.00 4 644,659.00 4 644,659.00 

7.การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

18 1,307,311.00 12 1,148,690.40 12 1,148,690.40 

รวม 101 23,641,636.00 73 21,420,877.58 73 21,420,877.58 
 
 
1.4 ผลสำเร็จที่วัดได ้
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ที่ปรากฎ
ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน 101 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 23,641,636 บาท และเกิดผลสำเร็จที่
วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 73 โครงการ จำนวน 21,420,877.58 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 40 - หน้า46) 
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โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ที ่ โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
เบิกจ่ายไป (บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
สายทาง ขก.ถ.88028 บ้านโคกโก 
หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หร ือม ีพ ื ้นที ่ ไม ่น ้อยกว่า 10,800 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ อำเภอบ้านไผ ่ จ ังหวัด
ขอนแก่น 

   6,880,000.00 6,880,000.00 

2 ปรับปรุงลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 
4 บ้านเหล่าหลวง กว้าง 27 เมตร 
ยาว 48 เมตร สูง 8 เมตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

   1,995,000.00 1,995,000.00 

3 พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว หนองแวง
สาธารณะ โดยก่อสร้างเลนปั่นจักรยาน 
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือ มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง
เมตร ก่อสร้างลานสุขภาพ ขนาดกว้าง 
17เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 765 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

   3,450,000.00 3,450,000.00 

 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

   1,830,000.00 1,830,000.00 

รวม 14,155,000.00 14,155,000.00 
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นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์ ก็ขอนำเรียนรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายประสิทธิ์ กุลวงษ์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 หรือไม่ 
 
นายปรุฬห์ เชื้อแก้ว      ได้เรียนเสนอต่อประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร กรณยีุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 2  เศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน ที่ปรากฏในเอกสารรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 35 จำนวน 7 
โครงการ งบประมาณ จำนวน 435,000 บาท อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 5,000 บาท ในส่วนโครงการและงบประมาณที่เหลือ จะสามารถดำเนินการ
ได้อีกหรือไม่ อย่างไร 

นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์ เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอชี้แจง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รายละเอียดตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนโครงการ กิจกรรม  

งานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ที ่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 211 โครงการ/จำนวน
เงิน 48,441,882 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการ
จริง ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้า และการลงทุน นำมาบรรจุไว้ 
จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,000 บาท ตามที่ปรากฏในเอกสารหน้า 39 ข้อ 1.3 
ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตั้งงบประมาณไว้ในกรณีอุดหนุน
กลุ่มอาชีพในตำบลแคนเหนือ แต่ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกฯ เขียนโครงการมาเสนอ จึงยัง
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ แต่ได้มีการนำมาบรรจุไว้ในแผนเผื่อมีสมาชิก ในแต่ละ
หมู่บ้านต้องการเสนอโครงการ ซ่ึงสามารถนำโครงการมาดำเนินการได้ทันที 

นายประสิทธิ์ กุลวงษ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม  : ไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

   5.2 การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน  
                              หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์    ในระเบียบวาระที่ 5 หัวข้อ 5.2 ขอเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ                    ต่อสภา    

 
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิก อบต.และผู้เข้าร่วมการประชุม  
นายก อบต. แคนเหนือ    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีรายการที่จะขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
                                ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 
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นางพิจิตรา มูลวงศ์        เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุม รายเอียดที่ขอ 
หน.สำนักปลัด อบต.       อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้  
 1.สำนักปลัด 
 โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน หน้า 86 งบ
บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
                                 ตั้งไว้      จำนวน     355,320.-  บาท 
 ยอดเงินคงเหลือก่อนโอน    จำนวน     355,320.-  บาท 

ขอโอนลด     จำนวน      20,500.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน    จำนวน    334,820.-  บาท 

                              รายการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                               แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
                              1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (แบบสายสะพาย) จำนวน 9,500.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (แบบสายสะพาย) จำนวน            
1  เครื่องๆละ 9,500.- บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 

 
2.สำนักปลัด 

 รายการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง  จำนวน 11,000.-บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่องๆ
ละ 11,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
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นางกรรณิกา สุวรรณหาร เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุม รายเอียดที่ขอ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้  
                             1.กองคลัง 
 โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หน้า 81 งบดำเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รายการ เงินช่วยเหลือการศึกษา 
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  

                               -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิ
 เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (กองคลัง)  
 ตั้งไว้    จำนวน  10,000.- บาท 
                              ยอดเงินคงเหลือก่อนโอน จำนวน  10,000.- บาท 
                             ขอโอนลด   จำนวน  10,000.- บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน           0.- บาท 
  
 รายการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 1.ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 10,000.- บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด ๆละ 10,000 บาท โต๊ะ
ขนาด 150x90x75 ซม. พร้อมเก้าอ้ีหุ้มหนังพีวีซี 6 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) 
 

นางพิจิตรา มูลวงศ์  เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิก อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุม รายเอียดที่ขอ 
หัวหน้าสำนักปลัด   อนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
                              1.สำนักปลัด 
                              โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน หน้า 86    
งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 

                               ตั้งไว้     จำนวน 355,320.- บาท 
                               ยอดเงินคงเหลือก่อนโอน    จำนวน 334,820.- บาท 
                              ขอโอนลด    จำนวน   29,200.- บาท 

 งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวน 305,620.- บาท 
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รายการโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า 93 งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV ภายในที่ทำการ อบต.แคนเหนือ 

                               ตั้งไว้     จำนวน 100,000.- บาท 
                               ยอดเงินคงเหลือก่อนโอน    จำนวน 100,000.- บาท 
                              ขอโอนลด    จำนวน   29,200.- บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จำนวน 129,200.- บาท 
ข้อความเดิม 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
แคนเหนือ โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด IP Camera มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน
พิกเซล (แบบมุมมองคงที่) พร้อมเชื่อมระบบเครื่องบันทึกภาพ Network Video 
Recorder ไม่น้อยกว่า 16 ชอ่ง , Hard Disk 3 TB พร้อมเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณ    
ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และสายสัญญาณแบบ LAN ชนิด Indoor และ Outdoor 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายนอกอาคารสำนักงาน จำนวน 12 ชุดและติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 2 ชุด 

ข้อความใหม่ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
แคนเหนือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน 
จำนวน 2 จุดๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel  
-มี Frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
-ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง        
o LUX ได ้
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
-สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
-สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
-สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ ทำงาน
ได้ตามมาตรฐาน IEE 802.3af หรือ IEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้  
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP” , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
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2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน 
จำนวน 6 จุดๆละ 5,700 บาท เป็นเงิน 34,200 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel   
- มี Frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (Frame per Second) 
-ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง o 
LUX ได ้
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sencor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
-สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 
Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้ 
-สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
-สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
-สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
-ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66 
-สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศา เป็นอย่างน้อย -สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP” ,RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 
1 ตัวๆ ละ 57,000 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า  
-ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง-สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3at 
หรือ IEE 802.3at (Power Over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 
ช่อง  
-สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” ,SMTP , “NTP หรือ SNTP” 
,SNMP ,RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด 
SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB 
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-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface ) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
-สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ -ต้องมี Software 
Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
-สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
4.งานติดตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประกอบระบบ พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
32,000 บาท 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามกรณีการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ              งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หรือไม่             

นายทองพูล โสภาลี ได้เรียนเสนอต่อประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร กรณีการโอนงบประมาณรายจ่าย 
รองประธานสภาฯ         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 
 1.รายการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ 
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 11,000.-บาท ว่ามีเหตุผล
ความจำเป็นมากน้อยเพียงใดในการจัดซื้อ เนื่องจากมีเครื่องเสียงชุดเดิมที่ยังสามารถใช้
การได้ตามปกติ   

                              2.อยากทราบเหตุผลและความจำเป็นในการตั้งงบประมาณละการโอนลดงบประมาณ 
                               ไปตั้งเป็นรายการโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในส่วนของกองคลัง แผนงาน 
                               บรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท  
                               เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รายการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ 
                               ลูกจ้างประจำ 

นางพิจิตรา มูลวงศ์        เรยีนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
หัวหน้าสำนักปลัด         ขอเรียนชี้แจงกรณีการขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัด 
                               แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                               โฆษณาและเผยแพร่ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 
                               11,000.-บาท ซ่ึงปัจจุบัน สำนกัปลัด อบต. มีเครื่องเสียง จำนวน 1 เครื่อง สภาพชำรุด 
                               ไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากเครื่องเสียงที่มีอยู่เดิมชาร์ตไฟไม่เข้า ประกอบกับแบตเตอรี่ 
                               เกบ็ไฟไม่อยู่ ส่งผลให้ขณะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของหน่วยงาน เกิดขัดข้อง 
                               เครือ่งติดๆดับๆ ทำให้การสื่อสารเสียงขาดหาย ไม่ชัดเจน จึงเห็นควรขออนุมัติต่อสภา 
                               เพ่ือจัดหา เครื่องใหม่ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและไม่ส่งผลเสีย 
                               ต่อราชการ 
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นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
รองปลัด อบต.            ขอเรียนชี้แจงประเด็นที่ทางสมาชิกสภา อบต.สอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
                               ในส่วนของกองคลัง ซึ่งในกรณีการโอนลดงบประมาณ หรือการตั้งงบประมาณมีความ 
                               จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งงบประมาณให้ครอบคลุมทุกหมวด เนื่องจากหากมีเหตุผล 
                               และความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีให้เป็นไป 
                               ตามวัตถุประสงค์ ถ้าในหมวดหมู่ใดไม่มีความจำเป็นต้องใช้ก็สามารถโอนลดไปตั้งจ่าย 
                               ในรายการใหม่ที่มีความจำเป็นได้ เช่น กรณีการตั้งแผนงานบริหารงานทั่วไป  
                               งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษา 
                               บุตร รายการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ 
                               ลูกจ้างประจำ เหตุผลในการตั้งไว้ เนื่องจากได้สำรวจแล้วว่าบุคลากรในส่วนของกองคลัง 
                               เป็นสุภาพสตรี มีโอกาสตั้งครรภ์และมีบุตร ซึ่งสามารถใช้สิทธิในการเบิกจ่ายได้  
                               และเม่ือไม่มีการเบิกจ่ายก็สามารถที่จะโอนลดไปตั้งเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อโต๊ะ 
                               ประชุมพร้อมเก้าอ้ีไว้ใช้ในการรับรองบุคคลที่มาติดต่อราชการได้ ซึ่งในการดำเนินการ 
                               จะต้องขออนุมัติต่อสภาเช่นกัน 

นายปรุฬห์ เชื้อแก้ว   ได้เรียนเสนอต่อประธานสภาฯ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เนื่องจากในพ้ืนที่ตำบลแคนเหนือได้เกิด 
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2 วาตภัย พายุ ลมแรงและอุบัติเหตุจากต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนได้รับความ

เสียหายบ่อยครั้ง จึงอยากให้ทางหน่วยงาน อบต.มีการจัดซื้อจัดจ้างเลื่อยยนต์ ไว้ใช้ในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันท่วงที จึงอยากให้ส่วนงาน
ที่เก่ียวข้องได้พิจารณา 

จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน  เรียนประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ          ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อจัดหาเลื่อยยนต์  ภารกิจงานที่จะต้องใช้ในกิจการ 
                               สาธารณะจะต้องปรากฎในแผน ขอให้สมาชิกสภาฯ ประสานกับงานป้องกันฯ และงาน  
                               วิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือจะได้จัดทำรายละเอียดบรรจุไว้ในแผน เพ่ือดำเนินการ 
                               ต่อไป 

 
นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามนอกจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ เรียนเชิญเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ ได้สรุปรายการตามข้อบัญญัติการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เพ่ือขอมติที่ประชุมในการลงมติให้ความเห็นชอบ  
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จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน  ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ สรุปรายการตามข้อบัญญัติการโอนเงินและแก้ไข 
เลขานุการสภาฯ          เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือขอมติที่ประชุมในการลงมติให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
                             สำนักปลัด   
                             รายการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ   
                             1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (แบบสายสะพาย) จำนวน 9,500.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (แบบสายสะพาย) จำนวน            
1  เครื่องๆละ 9,500.-บาท  

                              2. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง  จำนวน 11,000.-บาท  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่องๆละ  
 11,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
                             รายการโอนเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 4 รายการ 

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน 
จำนวน 2 จุดๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน 
จำนวน 6 จุดๆละ 5,700 บาท เป็นเงิน 34,200 บาท 
3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 
1 ตัวๆ ละ 57,000 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท 
4.งานติดตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประกอบระบบ พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
32,000 บาท 

                               กองคลัง    
                              รายการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ 
                              1.ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10,000.- บาท 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด ๆละ 10,000 บาท โต๊ะ
ขนาด 150x90x75 ซม. พร้อมเก้าอ้ีหุ้มหนังพีวีซี 6 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) 

                                                          
มติที่ประชุม               : มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
                                งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 
                                งบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
      6.1 สมาชิกสภาและส่วนราชการต่างๆ 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ได้เชิญคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที ่ได้
ประธานสภาฯ  นำเสนอต่อในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 

 



 

-18- 

นายไพรบุญ อัคคะ ได้เสนอต่อสภาฯ เรื่องถนนชำรุดเสียหายเส้นทางเชื่อมตำบลป่าปอ-โนนศิลา ประชาชน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากการสัญจรไปมาลำบาก ขอความกรุณาทางกองช่างได้นำรถ
      ไถปรับเกรดให้เส้นทางสามารถใช้การได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง 
      ประชาชน  

น.ส.อินทิรา บุญรอดราชกิจ ได้เสนอต่อสภาฯ เรื่องถนนชำรุดเสียหายเส้นทางบ้านโคกโก สัญจรไม่ได้ ทราบว่ามีการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว แต่สภาพหน้างานที่ทำการก่อสร้างงานยังไม่เรียบร้อย ประชาชน
      ฝากสอบถามมาว่าดำเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้ว เกรงว่าหากปล่อยไว้นานอาจเกิด 
      อุบัติเหตุได้ อยากให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วเพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้อง 
      ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร  

นายทองพูล โสภาลี       ได้เสนอต่อสภาฯ ขอเรียนสอบถามทางกองช่างว่างบประมาณในการก่อสร้างซ่อมแซม 
รองประธานสภาฯ         ถนน ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว  หากยังพอมีงบประมาณเหลือพอ ขอความกรุณาให้เร่ง
      ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ให้ด้วย เนื่องจากพ่ีน้อง 
      ประชาชนสัญจรไปมาค่อนข้างลำบาก 

นายปรุฬห์ เชื้อแก้ว      ได้เสนอต่อสภาฯ ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 1.สืบเนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารได้เข้ามาปฏิบัติ 
      หน้าที่ในการรับใช้ประชาชนได้ครบ 1 ปีแล้ว ในห้วงที่ผ่านมาประชาชนสอบถามมา 
      ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับพ่ีน้องประชาชนไปถึงไหน อย่างไรบ้าง 
      อยากให้ช่วยเร่งดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนตำบลแคนเหนือ
      ให้เป็นรูปธรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ถนนหนทางที่ชำรุดให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้ 
      สะดวกโดยเร็ว จึงขอฝากทางคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาฯ ได้ช่วยกันพิจารณา 
      ดำเนินการด้วย เพื่อให้ตำบลแคนเหนือเกิดการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับ 
      พ้ืนที่ตำบลใกล้เคียง 
      2.ในห้วงนี้อยู่ในช่วงฤดกูาลเก็บเก่ียวข้าว และพืชผลทางการเกษตร อยากให้ทาง 
      หน่วยงาน อบต.หาแนวทางการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนให้ได้รับการเยียวยา หากมี 
      งบประมาณฉุกเฉินในส่วนใดกอ็ยากให้นำมาใช้เพ่ือเยียวยาแก่พ่ีน้องประชาชนด้วย  
      3.การจัดงานสืบสานประเพณีต่างๆ ของทาง อบต. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์งานบุญ 
      งานประเพณีในตำบลแคนเหนือให้พ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับทราบด้วย     
      4.ขอเรียนสอบถามกรณีรถเกี่ยวข้าว เนื่องจากขณะนี้ทราบว่าได้มีรถเก่ียวข้าวจากนอก 
      พ้ืนที่เข้ามารับจ้างในพ้ืนที่ตำบลแคนเหนือ และมีการคิดอัตราค่าเก่ียวข้าวในราคา 
      แตกต่างกัน อยากให้หน่วยงาน อบต. ช่วยพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติหรือจัดระเบียบ 
      ผู้ประกอบการรถเก่ียวข้าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาขัดแย้งกัน  
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นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯในประเด็นที่ทางสมาชิกฯสภา สอบถามประเด็นต่างๆ 
นายก อบต.แคนเหนือ รายละเอียด ดังนี้ 
   1.ตามท่ีสมาชิกสภาฯ หมู่ที ่2 ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ กรณีที่มีประชาชน  
   สอบถามว่าคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลาเกือบครบ
   ปีแล้ว ได้ปฏิบัติหน้าที่จนมีผลงานปรากฎเป็นรูปธรรมอะไรบ้างที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ของพ่ีน้องประชาชนตำบลแคนเหนือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน กระผมในฐานะนายก 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
   ทุกท่าน ขอเรียนให้ทราบว่า ในห้วงที่ผ่านมาที่กระผมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เข้ามาปฏิบัติ 
   หน้าที่ในการรับใช้พ่ีน้องประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พ่ีน้อง 
   ประชาชนตำบลแคนเหนือ นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 จนถึง 30 กันยายน 2565 
   ซึ่งเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงบประมาณรายจ่ายตามที่สมาชิกสภาฯชุดเดิมอนุมัติ 
   ผ่านสภา สำหรับนโยบายของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ชุดปัจจุบันที่กระผมได้แถลง
   นโยบายต่อสภา เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
      ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 และได้ประกาศใช้ 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 19 กันยายน 
   2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันนี้ วันที่ 14   
   พฤศจิกายน 2565 นับเป็นเวลา 1 เดือน 14 วัน และขอสัญญาว่าในนามคณะผู้บริหาร
   และสมาชิกสภาฯ จะนำมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของพี่น้องประชาชนตำบล 
                               แคนเหนือให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับพ้ืนที่ใกล้เคียงให้เป็นรูปธรรมในไม่ช้านี้ 
   อย่างแน่นอน  
   2.กรณีการจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นของตำบลแคนเหนือ อย่างเช่น ประเพณี 
   วันลอยกระทง มีหลายพื้นที่ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบล
   แคนเหนือปีนี้ไม่ได้มีการจัดงาน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ได้บรรจุไว้ใน 
   แผน จึงไม่สามารถจัดงานได้ ปีหน้าคาดว่าคงได้มีการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงอย่าง
   ยิ่งใหญ่แน่นอน สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา ได้กำหนดห้วงเวลาไว้ คาดว่าน่าจะจัด  
   ในช่วงหน้าหนาวน่าจะเหมาะสมที่สุด ขณะนี้รอให้พ่ีน้องประชาชนได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าว
   และพืชผลทางการเกษตรให้เสร็จเรียบร้อยก่อน รวมทั้งการแข่งขันกีฬาประจำตำบล กีฬา
   เยาวชน ตลอดจนกีฬาพ้ืนบ้านต่างๆ ทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว  
   ส่วนจะจัดการแข่งขันในห้วงเวลาใด จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง 
   3.การจัดเก็บภาษีกับผู้ประกอบการรถเก่ียวข้าว ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและ 
   จัดเก็บรายได้ กองคลัง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ    
   4.กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนถนนชำรุดเสียหายเส้นทางบ้านห้วยชัน-หนองเจ้าเมือง เส้นทาง
   บ้านห้วยชัน-บ้านสร้างเอ่ียน เส้นทางบ้านห้วยชัน-บ้านหนองคูณ ได้มอบหมายกองช่าง 
   นำดินไปซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาได้ 
   บางครั้งอาจเกิดความล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากอาจติดขัดเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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    ด้านงานการเงินการคลัง การพัสดุ ทั้งนี้ต้องรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานสำนักงาน
   ตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

นายทองใบ กุลวงษ์ ขอเรียนต่อสภาฯ โดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ลงพื้นที่สำรวจฝายกักเก็บน้ำ 
รองนายก อบต.  แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ที่ชำรุดเสียหาย จากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา จะพิจารณา 
   จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการซ่อมแซม เพ่ือช่วยเหลือ โดยได้ประสานกับสมาชิกสภาฯ 
   แต่ละหมู่บ้าน ฝากทางกองช่างช่วยเร่งดำเนินการด้วย 

นายสนิท ทิทา  ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ลงพื้นที่บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 พบความเดือดร้อน สภาพถนน 
รองนายก อบต.  ที่พ่ีน้องประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา รวมถึงใช้ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร 
   ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ได้หารือกับทางคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ทางกองช่าง  
   จะเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ทันฤดูเก็บเก่ียว  

นายบุญจันทร์ ทีทา ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ประชาชนร้องเรียนมาเกี่ยวกับถนน
เลขานุการนายก อบต. ที่ใช้สัญจร และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรในฤดูเก็บเก่ียวแล้วพบว่า เส้นทางสัญจร 
   ลำบากอย่างมาก ขอความอนุเคราะห์ทางกองช่าง ให้เร่งดำเนินการแก้ไขด้วย เพ่ือบรรเทา
   ความเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชน 

นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ในประเด็นดังนี้ 
รองปลัด อบต.  1.สืบเนื่องจากกรณีผู้ประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าว ตามที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้นำเรียน 
   ต่อที่ประชุม ทาง อบต.ได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน 
   ได้มี พรบ.ยกเว้นภาษีรถเก่ียวข้าว เจ้าหน้าที่ของ อบต.จึงมิได้มีการจัดเก็บภาษี   
   ซ่ึงทราบว่าขณะนี้ได้มีรถจากนอกพื้นที่เข้ามารับจ้าง ทำให้อาจเกิดการจัดเก็บค่าเก็บเก่ียว
   ในอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา อบต.จะแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการรถ 
                               เกี่ยวข้าว มาลงทะเบียนและจัดเก็บในอัตราที่กำหนด ส่วนอำนาจหน้าที่อ่ืนจะเป็นอำนาจ
   หน้าที่ของกรมการปกครองและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าควบคุมหรือให้ 
   คำแนะนำ กรณีนี้หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดพบเห็นหรือมีข้อมูล สามารถประสาน 
   เจ้าหน้าที่ อบต.ที่เกี่ยวข้องเข้าแนะนำ อำนาจอนุมัติเป็นของผู้บริหารท้องถิ่น  
   เป็นผู้อำนวยการทางท้องถิ่น 
   2.งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ทางกรมส่งเสริมการเกษตร  
   ได้มีมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและเงินค่าประกันราคาข้าวเพ่ือช่วยเหลืออยู่แล้ว 
    โดยในส่วนของ อบต.ไม่ได้มีงบประมาณมาช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ แต่จะเป็นงบประมาณ
   ที่ใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนทาง 
   3.การจัดแข่งขันกีฬา ต้องขอใช้สถานที่ทางโรงเรียน หากกำหนดจัดไม่ใช่ห้วงปิดเรียน  
   ต้องหารือการจัดแข่งขันกีฬาอีกครั้ง 
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   4.ในห้วงที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  
   งบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับงานกิจกรรม งานประเพณีต่างๆ ได้นำเข้าบรรจุไว้ใน 
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม    
   และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 จะได้ขอความร่วมมือจากทุกหมู่บ้าน เปิดรับสมัคร 
   นางรำจิตอาสา ร่วมฟ้อนรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ
   งานกาชาด จังหวัดขอนแก่น  

 
นายปริญญา พาละเอ็น  ได้นำเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯรายละเอียด ดังนี้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 1.เกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนหนทางที่ชำรุดเป็นหลุม 
   เป็นบ่อ ขอเรียนให้ทราบว่า ถนนทางการเกษตรในพ้ืนที่ตำบล แคนเหนือมีการชำรุด  
   เสียหายจำนวนหลายจุด สืบเนื่องจากถนนทางการเกษตรประสบภัยจากพายุมู่หลาน พายุ
   โนรู จนทำให้ถนนเส้นทางหนองน้ำใส-โคกกลาง ถูกกัดเซาะ เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นถนน 
   ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วน 
   ตำบลแคนเหนือ ได้ทำหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องและกรมส่งเสริมการ 
   ปกครอง ท้องถิ่นให้สำรวจ ถนนที่ชำรุดเสียหาย เกิดจากอุทกภัย ว่าได้รับความเสียหาย 
   มากน้อยเพียงใด กองช่างจึงได้ส่งเรื่องไปใหม่ให้มีการรื้อปรับปรุงซ่อมแซมทั้งเส้น  
   ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก เพราะชั้นดินโดนน้ำกัดเซาะ  ซึ่งใช้งบประมาณ 
   ค่อนข้างสูง ต้องรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะได้รับการจัดสรรอนุมัติ
   งบประมาณลงมาให้ดำเนินการหรือไม่ 
   2.งบประมาณที่จะใช้ในการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 และบ้านโคกกลาง 
   หมู่ที่ 9 เป็นงบอุทกภัย ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรอผู้รับจ้าง  สามารถสอบถามทาง 
   กองช่างได้ ส่วนเส้นทางที่ทางคณะผู้บริหารได้ลงสำรวจความเสียหาย ในพื้นที่บ้านดอน 
   หมากพริก หมู่ที่ 2 -บ้านดอนนาแพง ตำบลบ้านลาน เป็นงบประมาณท่ีใช้ในการปรับปรุง
   ซ่อมแซม งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 มาใช้ดำเนินการ 
   3.งานร่องระบายน้ำ กำลังเร่งดำเนินการ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ให้ทาง
   กองช่างดำเนินการ ให้จัดทำรายละเอียดรวบรวมส่งที่กองช่าง หากดำเนินการแล้วเสร็จ 
   จะเร่งเบิกจ่ายให้ทัน 
   4.การปรับเกรดถนน จะต้องหารือกันว่าจะใช้รถปรับเกรดหรือการเทดิน เติมวัสดุหรือจ้าง
   รถมาปรับเกรด เส้นทางการเกษตรของแต่ละหมู่บ้าน 

จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน ได้นำเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
เลขานุการสภา อบต.     1.กรณไีม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ อาจขอใช้งบฉุกเฉินมาดำเนินการเฉพาะหน้า  
   เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  
   2.กรณีผู้ประกอบการรถเก่ียวข้าว ทราบว่าน่าจะเป็นบุคคลในพ้ืนที่นำรถจากต่างถ่ินเข้า 
   มารับจ้างเพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยว ในการที่จะจัดระเบียบรถเก่ียวข้าว ต้องตราเป็น 
   ข้อบัญญัติท้องถิ่น หากเกิดกรณีมีฝุ่นละออง ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หาก  
   หน่วยงาน อบต.ไปเรียกเก็บภาษีโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดได้ 
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นางสาวกรรณิกา สุวรรณหาร ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีรถเกี่ยวข้าว ดังนี้ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ  กรณกีารจัดเก็บค่าธรรมเนียม /ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับรถเก่ียวข้าวในปีงบประมาณ  
   2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มิได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเก่ียวข้าว ในปี  
   พ.ศ. 2565 (ช่วงระยะเวลาที่เคยเก็บระหว่างเดือน ก.ย-ต.ค.) เนื่องจาก 
             1.กฎกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ตาม พรบ.กิจการที่เป็น
   อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวถึงวันที่ 13   
   พฤศจิกายน 2565  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้มีรายได้ท่ีมั่นคงจากการทำนา  
   ทั้งการดูแลราคาข้าวผ่านกลไกการตลาดและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและเก็บ 
   เกี่ยวข้าว ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
   ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีกิจการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องจักรหรือ
   แบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตามว่าเข้าข่าย เป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
   สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 
   2558  
              2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการ 
   อนุญาต ซึ่งการควบคุมการประกอบกิจการรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีลักษณะเป็นการให้บริการ
   นอกสถานที่  ผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มดำเนินกิจการ โดยเก็บจากแรงม้าของเครื่องเกี่ยวข้าว   
   ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลผลิต 
   ข้าวที่จะต้องเก็บเก่ียวให้ทันต่อสถานการณ์ ความจำเป็นเร่งด่วนให้ดำเนินการเคลื่อนย้าย
   รถเก่ียวนวดข้าวเข้าในพ้ืนที่ กรณีที่เป็นทางหลวงท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะ 
   ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นสามารถพิจารณาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 
   โดยให้คำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน กับทางหลวงท้องถิ่นท่ีประชาชนส่วนรวมใช้ 
   ประโยชน์ร่วมกันประกอบการพิจารณาด้วย สำหรับกรณีที่มีการกำหนดให้เก็บ  
   ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้อาจพิจารณาตามความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดที่ 
   ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดตาม
   อำนาจหน้าที่ การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้มีรายได้ที่มั่นคงในครั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
   ความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวนา ซึ่งจะส่งผลต่อความสุขของประชาชนนำไปสู่การลด
   ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม /สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย 
          ดังนั้น จากกฎกระทรวงและเหตุผลดังกล่าว  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้จึงมิได้ 
   ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเก่ียวข้าวในปีงบประมาณ 2565  และใน  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  หากไม่มีหนังสือสั่งการลดหย่อนค่าธรรมเนียมกรณี  
   สถานการณ์ โควิด  หรือหนังสือสั่งการให้ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็น 
   อันตรายต่อสุขภาพ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมนั้น จะได้ดำเนินการจัดเก็บ 
   ตามปกติ ต่อไป ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติ โดยมิได้เลือกปฏิบัติจากรถเก่ียว  
   ข้าวในพื้นท่ีหรือรถเกี่ยวข้าวที่มาจากต่างถิ่น   โดยต้องมีประกาศ อบต.แคนเหนือ แจ้งให้
   เจ้าของรถเก่ียวข้าวทราบโดยทั่วกัน ก่อนระยะเวลาที่จะดำเนินการจัดเก็บฯ  ทั้งนี้  
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    ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.แคนเหนือ 

นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
นายก อบต.แคนเหนือ    1.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.แคนเหนือไม่ได้จัดประเพณีลอยกระทง แต่ได้ให้ 
   นโยบายทางกองการศึกษาฯ เรียบร้อยแล้วว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้จัดเตรียม 
   ความพร้อมและวางแผนรูปแบบการจัดประเพณีลอยกระทงในพ้ืนที่ สำหรับการจัดการ 
   แข่งขันกีฬา ให้เตรียมการจัดไม่เกินหน้าหนาว โดยกำหนดให้ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์  
   2566 ซึ่ง อบต.แคนเหนือ ได้สนับสนุนงบด้านกีฬากลุ่มแคนเหนือ-หนองน้ำใส เป็น 
   จำนวนเงิน 50,000.-บาท 
   2.การจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
   และบุคลากร อบต.แคนเหนือ (OD) อยู่ระหว่างการกำหนดวัน เวลา ว่าจะสามารถ 
   ดำเนินการได้ในช่วงใด  
   3.ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโครงการสืบสานประเพณีลงแขกเก่ียวข้าว ในวันที่ 17  
   พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โคก หนองนา โมเดล ที่นาพ่อรองทองใบ กุลวงษ์ 
   บ้านโคกกลาง ม.9 ตำบลแคนเหนือ 
   4.ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.แคนเหนือที่ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ 
   ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนชาวตำบลแคนเหนือในช่วงที่ผ่านมา 
   ด้วยความทุ่มเท เสียสละ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกๆท่านด้วยดี  

ที่ประชุม  :  รับทราบ 

   6.2 คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือร่วมเป็นกรรมการกองทุน
   หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ได้นำเรียนต่อท่ีประชุมสภา ดังนี้ 
ประธานสภาฯ   ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตามประกาศ 
   คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 
   ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือที่   
   394/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
   พ้ืนที่ ลงวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซึ่งคณะกรรมการกองทนหลักประกัน 
   สุขภาพฯ จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เนื่องจากครบ 
   กำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ลงนามในคำสั่ง  
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    ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จึงขอความอนุเคราะห์สภาองค์การ
   บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
   แคนเหนือ ร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล 
   แคนเหนือ จำนวน 2 คน เพื่อจะได้ดำเนินการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุน 
   หลักประกันสุขภาพฯ ต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อพร้อมผู้รับรอง  
   จำนวน 2 คน 

นายคมสันต์ สุดงาม ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นกรรมการกองทุน จำนวน 2 คน ดังนี้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 1.นายสวัสดิ์ ทิทา สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการกองทุน 
    2.นางสาวอินทิรา บุญรอดราชกิจ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการ 
   กองทุน  

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ขอผู้รับรองการเสนอชื่อ นายสวัสดิ์ ทิทา สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ หมู่ที่ 3  
ประธานสภาฯ เป็นกรรมการกองทุน และนางสาวอินทิรา บุญรอดราชกิจ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ  
 หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการกองทุน  

นายสุริยนต์ สุดแท ้ ขอรับรอง นายสวัสดิ์ ทิทา สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ หมู่ที่ 3  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการกองทุน และนางสาวอินทิรา บุญรอดราชกิจ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ  
 หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการกองทุน  

นายสายทอง ธาตุดี ขอรับรอง นายสวัสดิ์ ทิทา สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ หมู่ที่ 3  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการกองทุน และนางสาวอินทิรา บุญรอดราชกิจ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ  
 หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการกองทุน  

มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้ นายสวัสดิ์ ทิทา สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ หมู่ที่ 3  
 เป็นกรรมการกองทุน และนางสาวอินทิรา บุญรอดราชกิจ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ  
 หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการกองทุน อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 

1 เสียง 
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นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด 
ประธานสภาฯ เสนอในระเบียบวาระอ่ืนๆ ในฐานะประธานการประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือทุกท่าน รวมถึงคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ, 
พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖5 ขณะนี้การประชุมได้ดำเนินการครบทุกวาระ
การประชุมแล้วจึงขอปิดการประชุม  

ปิดการประชุม  เวลา ๑2.0๐ น. 
 
  (ลงชื่อ) จ่าเอก  เทียนชัย  นนทะเสน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                   (เทียนชัย  นนทะเสน) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

  (ลงชื่อ)........ปรุฬห์  เชื้อแก้ว...................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ที่ 2 

  (ลงชื่อ).............คมสันต์  สุดงาม..............คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายคมสันต์  สุดงาม) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ที่ 6 

  (ลงชื่อ)..........อินทิรา  บุญรอดราชกิจ.....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นางสาวอินทิรา  บุญรอดราชกิจ) 

            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ที่ 7  

 รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในสมัยประชุมสภาฯ สมัย......................สมัยที่..........ครั้งที่..........เมื่อวันที่.................................... ................................ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 34 
 

  (ลงชื่อ)........ประสิทธิ์  กุลวงษ.์........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายประสิทธิ์  กุลวงษ์) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
                 วันที่  14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5    

 


